

TRƯỜNG ĐH VIỆT NHẬT, ĐHQGHN VÀ ĐH WASEDA HỢP TÁC TRONG ĐÀO TẠO BẰNG KÉP

Ngày 13/02/2025, lễ ký MOU giữa Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN (VJU) và ĐH Waseda về việc thành lập chương trình liên kết đào tạo cấp bằng kép (double degree hay DD) đã diễn ra theo hình thức trực tiếp & trực tuyến kết hợp, với sự tham gia của các đại diện hai trường đến từ đầu cầu Nhật Bản và Việt Nam. Sự kiện càng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa ĐH Waseda - một trong những trường đại học danh tiếng và lâu đời nhất Nhật Bản, và VJU - dự án biểu tượng cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc. [Xem thêm](#)



VNU

ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỂ TRƯỜNG ĐH VIỆT NHẬT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Ngày 25/2/2025, Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN đã tổ chức lễ khánh thành cơ sở tạm thời của Trường tại Khu QG-HN04, Hòa Lạc. Trong lộ trình phát triển Trường ĐH Việt Nhật trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực ứng biến thực tiễn, đáp ứng nhu cầu kinh tế, xã hội của cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản, ĐHQGHN đồng hành cùng các đối tác. Trong thời gian chờ cơ sở vật chất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH Việt Nhật tại Hòa Lạc, Trường đã được ĐHQGHN bố trí cơ sở thuộc dự án QGHN-04 để tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và vận hành trường. [Xem thêm](#)

VNU

TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH

ĐẠI HỌC VICTORIA, ÚC VÀ TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH, ĐHQGHN RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT BẬC CỬ NHÂN

Ngày 27 tháng 2 năm 2025, tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN diễn ra Lễ ra mắt Chương trình liên kết Cử nhân Kinh doanh (Marketing/Phân tích kinh doanh) giữa Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) với Đại học Victoria (VU), Úc. Hai trường thiết lập quan hệ đối tác giáo dục xuyên quốc gia với mong muốn mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội tiếp cận một nền giáo dục chuẩn quốc tế và phương pháp học tập độc đáo ngay tại Hà Nội. Với lợi thế của chương trình đào tạo này được thiết kế theo khối kiến thức, theo chuẩn đầu ra, đào tạo sinh viên chuẩn quốc tế. [Xem thêm](#)

